

**แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความสุข**  
**ส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560**

**ส่วนที่ 1**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการ Faculty Party and Deployment
เป้าประสงค์	เพื่อให้บุคลากรได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ได้มีการผ่อนคลายจากการทำงาน และมีการจัดอาหารกลางวันไว้ให้บุคลากรทุกคนรับประทานร่วมกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการสื่อสารให้กับบุคลากรขององค์กรได้มีการสื่อสารและรับรู้ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรเพิ่มมากขึ้น</li> <li>2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร</li> <li>3. เพื่อให้มีช่องทางการ Deployment ยุทธศาสตร์ส่วนงานให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้</li> <li>4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร รับประทานอาหารร่วมกัน</li> <li>5. บุคลากรได้ประหยัดค่าอาหารกลางวันได้สัปดาห์ละ ๑ วัน</li> </ol>
กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรทุกประเภทของคณะ
ผู้รับผิดชอบ	งานทรัพยากรบุคคล และ งานคลังและพัสดุ หน่วยสวัสดิการ

## ส่วนที่ 2

สถานการณ์ปัญหา (คะแนนความผูกพัน/ ความสุขจาก HAPPINOMETER)	กระบวนการ/กิจกรรม	สถานที่	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลที่ต้องได้รับ (Output)	การเปลี่ยนแปลง (Outcome)
สถานการณ์ปัญหา ปัจจุบัน พบว่าความสุข ทางการเงิน และ ความสุขทางการผ่อน คลาย อยู่ในระดับที่น้อย กว่าด้านอื่นๆ	โครงการ Faculty Party and Deployment คือ การจัดให้บุคลากรได้ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั่วไป แบบไม่เป็น ทางการ พร้อมกับการ จัดให้มีการรับประทานอาหาร กลางวันร่วมกัน ของบุคลากรทุกคน	คณะ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ศาสตร์	ประมาณ 300,000 บาท ต่อปี จาก งบประมาณ กองทุนสวัสดิการ คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ศาสตร์	1 ต.ค. 59- 30 ก.ย.60	-บุคลากรทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกัน โดยไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่าย -บุคลากรได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ - เป็นโอกาสอันดีในการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ มีความผูกพันของบุคลากร - ได้ผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน	-บุคลากรมีความสัมพันธ์ มากขึ้น - ได้มีการแลกเปลี่ยน พูดคุยร่วมกันของ บุคลากร - บุคลากรมีความสุข การทำงานเพิ่มขึ้น - บุคลากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารในด้าน ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์